

Học tập suốt đời từ những mô hình tiêu biểu

Với nòng cốt là các gia đình học tập, dòng họ học tập, thời gian qua, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó thúc đẩy việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Gia đình, dòng họ là hạt nhân của phong trào học tập suốt đời

Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được Hội Khuyến học tỉnh triển khai từ năm 2014, theo 2 giai đoạn: giai đoạn thí điểm (2014 - 2015) và giai đoạn triển khai đại trà (2016 - 2020). Ông Đỗ Đình Trọng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Để phong trào thực hiện có hiệu quả, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình,

dòng họ, cộng đồng bằng nhiều hình thức như: trực tiếp, qua hệ thống truyền thanh và truyền truyền tại các hội nghị. Hội khuyến học các huyện, thành phố triển khai đến các hội cơ sở, các ban khuyến học trực thuộc đăng ký xây dựng mô hình học tập xuất sắc, tiêu biểu và từng bước nhân rộng. Khởi đầu, có 76 gia đình thực hiện thí điểm mô hình gia đình học tập; 34 dòng họ thực hiện thí điểm mô hình dòng họ học tập; 28 thôn, tổ dân phố thực hiện thí điểm mô hình cộng đồng học tập; 35 đơn vị thực hiện thí điểm mô hình đơn vị học tập. Qua đánh giá cho thấy, phần lớn các gia đình, dòng họ, thôn, tổ dân phố trong diện thí điểm đều đạt gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Từ đó đến nay, các mô hình trên đã được triển khai, nhân rộng ra toàn tỉnh, thu hút nhiều gia đình, dòng họ tham gia.

Có thể nói, các gia đình trong dòng họ thi đua học tập thì dòng họ sẽ trở thành dòng họ học tập, tiếp đến là địa phương nơi

con cháu trong dòng họ sinh sống và làm việc sẽ trở thành cộng đồng học tập. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Đông Hưng chia sẻ: Trong hàng chục dòng họ trên địa bàn huyện, rất nhiều dòng họ là những ban khuyến học tiêu biểu, đã có nhiều cách làm hay để giáo dục, dạy bảo, động viên các thành viên trong dòng họ học tập và thành đạt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Điển hình như dòng họ Nguyễn Văn ở xã Bạch Đằng có 85% người lớn tham gia học tập bằng nhiều hình thức, có quỹ khuyến học dòng họ gần 200 triệu đồng, 89% gia đình trong dòng họ đạt gia đình học tập. Đặc biệt, con cháu trong dòng họ đã ủng hộ xây dựng nông thôn mới gần 500 triệu đồng, hiến 12m² đất làm đường giao thông nông thôn. Hay như gia đình ông Đỗ Quý Bang, dòng họ Đỗ, xã Đông Cường ủng hộ xã 2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa xã. Đây chỉ là 2 trong rất nhiều dòng họ của huyện Đông Hưng trở

thành dòng họ học tập tiêu biểu. Theo thống kê, toàn huyện có 70% dòng họ đạt dòng họ học tập, vượt mục tiêu đề ra 20% và trước thời hạn 1 năm.

Học không bao giờ ngừng

Nếu như trước đây, nhân dân ta quan niệm việc học là dành cho con trẻ thì hiện nay việc học của người lớn cũng rất quan trọng. Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong huyện, xã Minh Quang (Vũ Thư) đã tích cực mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đạt được những kết quả tích cực, góp phần thay đổi ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Xuân Toàn, Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã cho biết: Minh Quang hiện có 603,5ha đất tự nhiên, trong đó có 338ha đất chuyên nông nghiệp nên khi Trung tâm học

sẽ tập trung vào các nghề như vận hành, sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi thú y, cây lương thực, lớp rau màu... Chỉ sau 3 tháng học, các học viên đã có thể sửa chữa thành thạo các loại máy nông nghiệp. Tại các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, một mặt Trung tâm thực hiện lồng ghép các chương trình như xây dựng nông thôn mới, khuyến công, mặt khác nâng cao nhận thức của người dân trong việc học nghề, từ việc sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, chăn nuôi gia đình thay bằng chăn nuôi trang trại với quy mô lớn.

Là 1 trong 144 cá nhân điển hình về tinh thần học tập suốt đời trong gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được nhận học bổng "Học không bao giờ ngừng" lần thứ nhất của Hội Khuyến học Việt Nam, chị Ung Thị Hồng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) là tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện, của tỉnh. Chị Hồng tâm sự: Chẳng mất khi hai con còn thơ, vì vậy tôi vừa trở thành



Dòng họ Đỗ Quý (huyện Đông Hưng) luôn quan tâm đến việc học của cả người lớn và trẻ em.

trụ cột gia đình vừa là chỗ dựa tinh thần cho các con. Tôi tự nhủ nếu mình không học tập, không phấn đấu thì các con sẽ không có động lực để học tập. Nghĩ là làm, có mấy sào vườn, chị Hồng mày mò, tìm tòi, học hỏi, trồng các cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi da xanh, mít thái, hồng xiêm. Dười ao chị thả cá, ốc nhồi. Chị còn xây chuồng nuôi lợn, gà, ngan. Để có kiến thức, chị thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm,

thủy sản do Trung tâm Học tập cộng đồng xã phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức. Đồng thời, chị cũng học hỏi kinh nghiệm của những người tại địa phương và trên mạng internet. Chị Hồng chia sẻ: Càng nhiều tuổi, mình càng phải học, học suốt đời và không ngừng nghỉ. Phải là tấm gương sáng để các con noi theo. Đó mới là thành công của người phụ nữ.

Việc triển khai, xây dựng các mô hình học tập đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Từ những gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập và cộng đồng học tập đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho địa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

DẶNG ANH

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

Phòng, chống dịch bằng việc làm thiết thực

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của các cấp hội và hội viên chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch.

Tại xã Bình Minh (Kiến Xương), đầu tháng 5/2021, khi ghi nhận hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hội viên phụ nữ các thôn ngay lập tức chung tay cùng chính quyền khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, đồng thời ủng hộ vật chất, tinh thần cho lực lượng phòng, chống dịch. Chị Vũ Thị Hồng Điệp, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Minh cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; đồng thời, tổ

chức "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động người dân khai báo y tế, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, hạn chế tập trung đông người, giữ vệ sinh cá nhân và nhà ở luôn sạch sẽ, thoáng mát; vận động cán bộ, hội viên, cá nhân, các tổ chức, con em xa quê chia sẻ, ủng hộ địa phương phòng, chống dịch với nhiều hiện vật và 20,05 triệu đồng. Hội còn tiếp nhận, hỗ trợ mua giúp nhu yếu phẩm phục vụ chị em và nhân dân trong vùng phong tỏa.

Tại Hưng Hà, các cấp hội phụ nữ không chỉ tuyên truyền, nhắc nhở và vận động người dân đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế mà tại các khu dân cư, chi em còn tự nguyện giúp đỡ các gia đình phải đi cách ly. Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Những trường hợp cách ly

tại nhà, cách ly tập trung trên địa bàn huyện chủ yếu đều là nông nghiệp, mà đây lại đúng thời điểm thu hoạch lúa xuân và cây màu hè. Vì vậy, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội rà soát, nắm bắt các hộ có người cách ly, có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch huy động hội viên, phụ nữ giúp đỡ bằng cách thu hoạch lúa xuân và hoa màu để người cách ly yên tâm. Gần đây nhất, hội viên, phụ nữ thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng đã giúp gia đình chị Trần Thị Ngọc (có chồng bị ung thư, hai vợ chồng bị đang trong thời gian cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh) gạt 2,5 sào lúa, chuyển lúa về nhà và phơi thóc cho gia đình.

Trong bối cảnh dịch bệnh, phương thức chỉ đạo hoạt động của Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố chuyển đổi theo hướng giảm hoạt động đồng người, tăng hoạt



Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình và nhà tài trợ chuyển nhu yếu phẩm đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kỳ Bá.

động truyền thông số, sử dụng triệt để công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Các cấp hội đã linh hoạt trong cách thức tuyên truyền để đạt được hiệu quả cao nhất. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Bên cạnh việc truyền thông trực tiếp như phát tờ rơi hay tuyên truyền lưu động, chị em đã sáng tạo sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, sử dụng hình ảnh về những trường phòng, chống dịch

đăng tải trên các phương tiện thông tin... để việc truyền thông luôn được kịp thời và có tính lan tỏa trong cộng đồng. Các cấp hội cũng phát huy tốt vai trò của mình trong vận động nguồn lực, giám sát việc hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng của dịch bệnh; rà soát, giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn để kết nối các tổ chức thiện nguyện. Việc tham gia, hỗ trợ, tiếp sức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tiếp tục được cán bộ, hội viên, phụ nữ đặc biệt quan

tâm thông qua các hoạt động tham gia như ban chỉ đạo tổ tự quản phòng, chống dịch, tổ, chốt trực tại các địa phương; vận động tặng nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị... Những việc làm của các cấp hội phụ nữ tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại là động lực mạnh mẽ cho những người đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

KUÂN PHƯƠNG

Nhằm bảo đảm đủ nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị trên địa bàn tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều giải pháp linh hoạt đã được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh triển khai, quyết tâm không để xảy ra tình trạng khan hiếm máu.

Dịch Covid-19 đã khiến công tác HMTN trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng; số lượng máu tiếp nhận suy giảm. Quyết tâm không để xảy ra tình trạng khan hiếm máu, ngay sau khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đông Hưng đã phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội HMTN. Với thông điệp "Hiến máu an toàn - Không ngại Covid", ngày hội đã thu hút gần 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, Ban tổ chức ngày hội đã khám sàng lọc dịch tễ về Covid-19, phân luồng những người tham gia hiến máu và thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Kết quả, Ban tổ chức thu được 257 đơn vị máu an toàn, góp phần

Bảo đảm nguồn máu trong bối cảnh dịch Covid-19



Đoàn viên, thanh niên huyện Đông Hưng tham gia hiến máu tình nguyện.

bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Có mặt tại ngày hội hiến máu từ rất sớm, chị Vũ Phương Thảo, xã Phong Châu (Đông Hưng) chia sẻ: Tôi mong muốn những giọt máu của mình có thể góp phần vào công

tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tôi sẽ vận động người thân, bạn bè, đặc biệt các ban đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia HMTN. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tính đến

7 giờ ngày 31/5/2021, tại kho máu của Bệnh viện (nơi cung cấp máu cho các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh) còn 294 đơn vị máu, dự tính đủ sử dụng đến ngày 17/6. Bác sĩ Mai Văn Tú, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Công

tác HMTN của tỉnh thời gian qua đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là việc tham gia HMTN của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nguồn máu để sử dụng trong cấp cứu và điều trị trên địa bàn tỉnh vẫn được bảo đảm, không để xảy ra tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay thì ngày 18/6, ngày hội HMTN tại huyện Kiến Xương sẽ được tổ chức, dự kiến sẽ thu được 250 đơn vị máu. Một số địa phương khác như Tiến Hải, Vũ Thư cũng đã sẵn sàng tổ chức ngày hội HMTN trong tháng 6 khi có yêu cầu. Trong trường hợp không tổ chức được các cuộc hiến máu tập trung, chúng tôi sẽ huy động lượng máu từ người nhà bệnh nhân và các câu lạc bộ ngân hàng máu sống. Đặc biệt, bên cạnh việc khám sàng lọc thông thường, ngành Y tế sẽ tiến hành khám sàng lọc dịch tễ về Covid-19 đối với những người tham gia hiến máu và yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Nhằm bảo đảm nguồn máu cung cấp cho người

bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức HMTN, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Đối với các địa phương chưa bị cách ly, phong tỏa, tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tiếp nhận máu, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các đơn vị tổ chức hiến máu phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế và Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh như: điều chỉnh quy mô, số lượng người tham gia hiến máu; bảo đảm không tập trung đông người vào cùng một thời điểm; chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn... để hỗ trợ người tham gia hiến máu.

THU HOÀI

Ra mắt nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể

(nhandan.com.vn) Dự án ichLinks (https://www.ichlinks.com) về xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa được Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) và Trung tâm Mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương giới thiệu, dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP).

ichLinks là dự án mang tính dài hạn, chính thức triển khai từ năm 2020 với hoạt động chính là phát triển một hệ thống nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho các quốc gia thành viên như: Việt Nam, Mông Cổ, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ấn Độ, Fiji... trong những năm tới. Các nhà nghiên cứu, người thực hành, nhà hoạch định chính sách và nhiều đối tượng khác đều có thể dễ dàng tìm kiếm, định vị thông tin và nội dung cần tìm về di sản văn hóa phi vật thể qua nền tảng ichLinks với sự hỗ trợ của các công nghệ kỹ thuật số cao. Bên cạnh đó, họ còn có thể sử dụng thông tin và nội dung này để quảng bá di sản văn hóa của mình và tạo ra các cơ hội khai thác di sản cho phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều lĩnh vực như du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

Văn học thiếu nhi sôi động đón hè

(nhandan.com.vn) Hướng ứng tháng hành động vì trẻ em và đón hè 2021, mừng sách dành cho thiếu nhi đã sôi động trở lại với những thông điệp khơi nguồn tri thức, giá trị nhân văn nhằm hướng trẻ em đến một mùa hè an toàn và ý nghĩa.



Ảnh minh họa

Tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhiều nhà xuất bản (NXB) vẫn tích cực tổ chức các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc theo hình thức trực tuyến. Dịp này, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình "Đọc xuyên mùa hè 2021" với thông điệp "Mỗi gia đình một tủ sách cho con". Theo đó, để khuyến khích phụ huynh xây dựng tủ sách thiếu nhi, NXB tổ chức nhiều đợt khuyến mãi lớn, kéo dài từ ngày 27/5 đến hết ngày 30/6 trên toàn quốc kèm nhiều ưu đãi về quà tặng, vận chuyển. Năm nay, thị trường sách thiếu nhi được đánh giá cao nhờ số lượng lớn sách hay và đẹp được phát hành, tạo nên sự phong phú, tiện lợi trong quá trình phục vụ bạn đọc.

Văn học thiếu nhi sôi nổi trở lại, giữ được nhịp độ phát triển suốt hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là nỗ lực đáng trân trọng. Tuy nhiên, để có hướng phát triển lâu dài, bền bỉ, các đơn vị xuất bản cần chú trọng tới việc phát triển đồng bộ, không để xảy ra chênh lệch lớn về số lượng, chất lượng giữa các NXB và chú trọng khâu chuyển đổi số để có thêm nhiều ấn phẩm phù hợp thời đại công nghệ, trong đó có sách nói, sách điện tử và các nền tảng, dịch vụ tiện ích đi kèm.